

Để viết tốt hơn các em cần phải luyện tập chăm chỉ cũng như tham khảo thêm ở các đoạn văn mẫu tả lại cảnh sân trường mùa hè về lớp 6 tại chuyên trang của chúng tôi. Nó sẽ giúp các em có thêm nhiều kiến thức về tả lại cảnh sân trường mùa hè về lớp 6 ý nghĩa phong phú và những từ ngữ hay hơn để áp dụng vào bài làm của mình.

Dưới đây là một số đoạn văn tả lại cảnh sân trường mùa hè về lớp 6 ngắn gọn, có ý nghĩa nhất được chia sẻ miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện hiệu quả. Mời các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo.

7 đoạn văn mẫu tả lại cảnh sân trường mùa hè về

Đoạn văn tả lại cảnh sân trường mùa hè về số 1

Suốt mấy hôm nay đến trường, em cảm nhận được những điều gì đó mới lạ nhưng cũng rất đỗi thân quen. Từ ánh nắng, hàng cây, âm thanh đều khang khác. À, thì ra mùa hạ đã về đến ngôi trường nhỏ của em rồi!

Phía trên cao, bầu trời trong xanh, cao vợi vợi. Một màu xanh đậm đà và rõ ràng như nước biển ngoài khơi xa. Nhìn tới nhìn lui cũng chẳng tìm được một gợn mây nào. Ông mặt trời hồ hởi, ra sức chiếu muôn ngàn ánh nắng rực rỡ xuống mặt đất. Mới bảy giờ sáng mà nắng đã rõ ràng lắm rồi. Cả ngôi trường sáng rực rỡ lên, những bức tường, ô cửa kính được hong khô, thoát khỏi cái ẩm ướt của những ngày nồm vừa qua. Trên sân trường, mấy bồn hoa hồng, hoa loa kèn sung sướng vươn mình ra dưới nắng và gió, thỏa sức tận hưởng sự ấm áp của những ngày đầu mùa hè. Cây bàng, cây phượng, cây hoa sữa thì tán lá lại thêm dày và rộng. Mới hôm nào mùa xuân đến, mấy chiếc chồi non mới nhú chỉ to như ngón chân út, mà giờ đã xòe ra, tạo thành chiếc lá to xanh biếc. Chúng đan vào nhau, tạo thành những chiếc ô to chắn nắng cho các bạn học sinh vui chơi. Những chú chim nhỏ vui sướng ríu ra ríu rít, tung tăng chuyênhết từ cành này sang cành nọ.

Nhưng khác nhất và mới nhất phải là cây phượng. Khi các cây khác kéo nhau nở hoa từ lúc mùa xuân thì bây giờ cây phượng mới chậm rãi ra hoa. Những đóa hoa phượng mỏng manh đỏ rực như ngọn lửa. Mới đầu chỉ là từng bông, sau lan ra thành từng chùm, từng mảng, chấy rùng rực. Màu đỏ của hoa phượng như một tín hiệu, đánh thức những nghệ sĩ nhiệt thành của mùa hạ: ve sầu. Tiếng ve sầu râm ran, vang vọng suốt cả một ngày. Nắng càng lên cao, tiếng ve ngân càng thêm giòn giã. Trên sân trường, các bạn học sinh đã khoác lên mình những chiếc áo đồng phục ngắn tay của mùa hè. Nhiều bạn nam đã cắt tóc ngắn, các bạn nữ thì buộc tóc đuôi gà. Thật là mát mẻ và thoải mái. Các lớp học cũng đã kéo hết rèm ra, mở tung cửa sổ đón ánh nắng ấm áp và các cơn gió mát rười rượi của mùa hè. Trong ngăn

bàn, những xấp giấy đề thi, những trang giấy luyện bài cũng ngày càng dày, vì lại một mùa thi nữa sắp đến.

Mùa hè về, ngôi trường như thêm rộn ràng và sáng sủa. Em mong rằng, mình sẽ được khám phá thêm thật nhiều vẻ đẹp khác của ngôi trường trong những ngày tháng sau nữa.

Đoạn văn tả lại cảnh sân trường mùa hè về số 2

Mấy hôm nay, trường em như được khoác lên một tấm áo mới, tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Đó là tấm áo của những ngày đầu mùa hạ.

Chẳng có nơi nào, mà mùa hạ đến rõ ràng đến thế hơn những ngôi trường. Trường em cũng chẳng phải là ngoại lệ. Từ giữa khoảng sân rộng của trường, ngồi trên ghế đá, em có thể dễ dàng ngắm nhìn bầu trời cao vợi vợi, xanh bóng hơn cả nước biển. Trên đó, những đám mây trắng bông bênh, lững lờ trôi vô định. Ông mặt trời cũng rực rỡ hơn, chiếu vô số những tia nắng rực lửa xuống mặt đất. Ánh nắng ấm áp ấy sưởi ấm vạn vật, đem đến những cảm giác dễ chịu và tươi mới. Cây cối trong trường, từ cây bàng, cây phượng, cây xoài, cây hoa sữa đều thêm xum xuê và tươi tốt. Những tán lá xanh um, che từng khoảng rộng cho chúng em vui chơi. Và những bồn hoa cũng thêm rạng ngời, cành lá đầy đà. Nhưng tất nhiên đó chưa phải là tất cả.

Cứ mỗi khi hè về, sân trường em lại chẳng phút nào yên lặng, bởi tiếng ve kêu râm ran. Thoạt đầu, đó chỉ là những tiếng kêu đơn lẻ và dè dặt, nửa vì bờ ngõ, nửa vì ngại ngùng. Nhưng chỉ ít lâu sau đó, là cả một dàn đồng ca hoành tráng sẽ được biểu diễn liên tục, bền bỉ suốt cả mùa hè trong ngôi trường. Theo tiếng ve kêu, như một hồi chuông báo thức, đánh thức những đóm lửa đang ngủ say trong tán lá cây phượng vĩ. Nhịp gọi ngày càng dồn dập, lần lượt một, hai, ba rồi từng chùm, từng đoàn lửa đỏ nở bùng trên ngọn cây. Màu đỏ của phượng vĩ như là lửa, như là mặt trời, hừng hực và chói lóa. Nhìn từ xa, ngỡ như là cây đang tự thiêu đốt để làm ngọn đuốc chào đón mùa hè. Cây phượng phát sáng khắp nơi từ cổng trường, đến sân trường. Và rồi, đến cả những dãy lớp học cũng như phát sáng. Những bức tường sơn vàng tươi, những khung cửa gỗ đỏ, những mái ngói đỏ tươi, tất cả đều rạng ngời lên dưới ánh nắng mùa hạ. Một cảm giác ấm áp, nhiệt huyết trào dâng bùng lên trong tim những người học sinh nhỏ bé.

Tất cả những điều ấy, khiến em cảm nhận rõ đến từng tế bào rằng mùa hạ đã về rồi. Những buổi chơi dưới sân trường đã co về dưới từng góc cây. Những cơn gió trở nên mát rượi và khoan khoái. Mỗi lần ra sân hay đi đâu về, mồ hôi lại nhễ nhại sau gáy và lưng áo. Cùng với đó, là mùa thi dồn sát đến sau lưng, với bao căng

thăng và hồi hộp. Cùng hoa phượng, cùng tiếng ve, chúng em chăm chỉ, kiên trì cố gắng học tập cả ngày và đêm để đạt được kết quả tốt nhất. Vậy là, mùa hạ làm em chẳng phải cô đơn.

Mùa hè thật là tuyệt. Và đẹp hơn hết chính là ngôi trường yêu dấu của em vào những ngày hè. Bởi những khoảnh khắc ấy, ngôi trường vốn đơn điệu bỗng trở nên rực rỡ và ồn ào, náo nhiệt hơn.

Đoạn văn tả lại cảnh sân trường mùa hè về số 3

Khi hàng phượng cuối sân trường bắt đầu thấp lên những bông lửa đỏ và khi tiếng ve bắt đầu náo nức âm ran thì đó cũng là lúc một năm học sắp hoàn thành. Mùa hè đến! Đó là mùa của những cuộc chia ly và cũng là mùa của những kỳ thi quan trọng đối với những cô cậu học trò.

Sáng nay, sân trường đã rưng đầy những cánh phượng màu đỏ thắm. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoang lan toả trong một không gian rộng lớn.

Trường tôi trồng nhiều hoa phượng. Hàng phượng chạy vòng quanh khắp cả sân trường. Thú thực mới đầu chúng tôi không thích lắm. Ai lại trồng nhiều phượng như thế bao giờ. Nhưng giờ đây mới thấy người đi trước có một cái nhìn đầy nghệ thuật. Phượng nở đỏ như một dải lụa thắm chạy vòng quanh. Nếu nhìn từ xa vào nhà hoa nở, ai cũng ngỡ rằng ngôi trường đang tung bừng trong ngày hội với hàng chục băng rôn hồng kỳ đỏ thắm.

Nhưng không chỉ có phượng. Gợi hè về còn có những tiếng ve. Từ cuối tháng tư ve đã bắt đầu dạo khúc nhạc mùa hè. Sang tháng năm ve kêu ồn ã liên hồi hầu như không bao giờ ngớt. Nghĩ cũng cứ lạ, loài ve chẳng biết tụi học trò buồn hay vui nhưng cứ suốt ngày tạo nên những bản đàn rộn rã của tuổi thơ khiến tụi tôi xôn xao lắm. Loài ve lạ lắm! Có con dốc hết sức mình ca hát đến chết mới thôi. Lúc chết vẫn còn bám chặt lấy thân cây tỏ vẻ lưu luyến lắm.

Nhưng cũng phải nói thật lòng, mỗi lần phượng nở mỗi lần ve kêu tôi lại thấy buồn buồn. Dù biết nó đánh dấu một bước trưởng thành trên con đường học vấn nhưng nghĩ đến cảnh xa trường, xa thầy, xa bạn tôi lại thấy nao nao. Các anh chị cuối cấp lại còn lo lắng hơn vì đó là lúc bước vào những kỳ thi quan trọng.

Đổi lại nỗi buồn hoa phượng, tôi bước vào những ngày hè bổ ích bên họ hàng và người thân. Thời gian cứ thế trôi đi, mùa hè sẽ lại qua, rồi lại đến năm học mới. Và sau đó dù biết sẽ rất buồn nhưng tôi lại mong gặp màu hoa phượng, lại mong đón những tiếng ve và để lại bước vào những ngày hè.



Đoạn văn tả lại cảnh sân trường mùa hè về số 4

Những buổi sáng đẹp trời, em cùng các bạn thường cắp sách tới trường với tâm trạng háo hức phấn khởi. Bởi niềm vui của tuổi thơ chúng em là những giây phút tùm nãm tùm bầy trước giờ học hay giờ ra chơi, những giây phút ngắm cảnh sân trường vào buổi sớm mai.

Bầu trời trong xanh, thoáng đãng, không khí rất trong lành. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim hót líu lo. Lúc này, sân trường thật tĩnh mịch, yên ả. Có rất ít học sinh đến trường. Những ánh đèn trong lớp học dần được tắt sáng, những chiếc quạt cũng dần bật lên, để lộ những hàng ghế màu vàng. Ba dãy nhà tầng được xếp theo hình chữ L, để lại một khoảng sân trống rộng với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, cũng chẳng có tiếng học sinh nô đùa. Mặt trời đã nhô lên, trông giống như quả bóng khổng lồ. Những tia nắng dịu dịu chiếu xuống sân trường làm nó sáng hẳn lên. Những giọt sương sáng sớm đọng lại trên những chiếc lá xanh non long lanh như những hạt ngọc. Một vài phút sau, học sinh đến nhiều hơn. Bây giờ, sân trường đã náo nhiệt hơn lúc trước. Tiếng học sinh cười, nói vang dội khắp sân trường. Mỗi bạn chơi một trò, bạn thì đá cầu, bạn thì nhảy dây... Chốc chốc tiếng reo hò lại rộ lên thán phục cổ vũ cho những người thắng cuộc. Trên cành phượng, cành xà cừ những chú chim sẻ, chim chích bông đua nhau nhảy nhót, cất tiếng hót líu lo như muốn cổ vũ, hoà mình với những cuộc vui phía dưới. Các thầy, cô giáo đều đã đến trường để chuẩn bị bài giảng của mình. Bác trống nằm im nhìn chúng em. Các khu nhà sáng rực lên như được dát vàng. Mấy phút sau, tiếng trống vào học vang lên: "Tùng! Tùng! Tùng!", thế là giờ học bắt đầu. Bên ngoài không khí lại tĩnh mịch, yên lặng trở lại. Chỉ còn lá cờ bay phấp phật và tiếng cô giáo giảng bài vang vang.

Đoạn văn tả lại cảnh sân trường mùa hè về số 5

Hôm nay một buổi sáng đẹp trời, em đến trường sớm hơn mọi ngày để làm trực nhật. Ngôi trường thân quen thấp thoáng sau rặng cây um tùm. Hàng chữ Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng màu trắng nổi bật trên nền bảng màu xanh dương.

Lúc này trường còn vắng. Trong sân trường các cô công nhân vệ sinh đang cúi húi quét rác. Lác đác vài bạn trực nhật đang mở cửa lớp. Làn gió thổi nhẹ qua làm em khoan khoái, dễ chịu khi bước vào hàng hiên lớp học chạy dài thẳng tắp. Những lớp học kề bên nhau, trang trí giống nhau. Dãy bàn học ngăn nắp, trật tự. Cùng một kiểu bàn, kiểu ghế một kiểu bảng nhưng sao em thấy lớp em thân thương hơn. Từng chỗ ngồi gọi lên từng bộ mặt thân quen. Đây là chỗ bạn Hồng, kia là chỗ bạn Hải... Bàn cô giáo gọi cho em khuôn mặt dịu hiền của cô trong lúc giảng bài. Bức bảng đen quen thuộc nghiêm trang, chững chạc trên tường. Một lát nữa đây, cô giáo của em sẽ ghi lên đó bao điều bổ ích. Em lấy chổi quét lớp, lau bảng, lau bàn ghế. Làm việc xong, em bước ra ngoài hiên chờ các bạn đến. Dãy nhà trên kia có phòng Ban Giám hiệu, phòng giáo viên và thư viện. Bóng thầy hiệu phó thấp thoáng trong văn phòng.

Nắng đã lên. Một vài tia nắng đầu tiên bắt đầu rọi xuống mặt sân gọi lên cảm giác ấm áp. Bác sân trường ngày nào cũng mặc một chiếc áo kẻ hình vuông bằng xi măng nham nhám. Sân trường tuy rộng nhưng cũng rất ấm cúng vì có bốn dãy nhà hai tầng bao quanh. Đứng sừng sững ở khoảng sân giữa phòng Ban giám hiệu, phòng giáo viên là cột cờ cao vút. Lá cờ đỏ thắm đỉnh một ngôi sao vàng nhẹ bay trong gió sớm. Sân trường có nhiều cây to, nhưng em thích nhất là hai cây phượng vĩ. Mùa hè, cây ra hoa đỏ rực. Đó là những cây kỉ niệm của các anh chị khóa trước vun trồng, để lại bóng mát cho chúng em vui chơi. Phía sau dãy lớp học là khu vườn trường xinh xắn. Nơi đây chúng em thường lao động và thỉnh thoảng có những tiết học ngoài trời. Bức tường màu vàng phai nhạt theo ngày tháng nhưng vẫn kiên trì bảo vệ chúng em.

Em rất yêu mến ngôi trường đang học. Trường đã chứng kiến bao kỉ niệm tuổi thơ êm đềm, trong sáng của em. Em tự hào vì đã góp phần nhỏ bé của mình vào việc giữ gìn trường lớp sạch sẽ và phát huy truyền thống học tốt, rèn luyện tốt của các anh chị đi trước, đã dày công vun đắp nên.

Đoạn văn tả lại cảnh sân trường mùa hè về số 6

Sáng nào em cũng đến trường sớm. Trường của em là trường "Tiểu học Cát Linh" nằm sát trường Trung học cơ sở Cát Linh. Trường em rợp bóng cây xanh. Biển treo ngay giữa cổng màu xanh lơ nổi bật hàng chữ đỏ "Trường tiểu học Cát Linh". Cánh cổng sắt chắc chắn sơn màu xanh lá cây sẫm. Một bên của đường vào trường là nhà chờ kê hàng ghế thẳng tắp, lợp mái tôn đỏ, một bên là bức tường

màu vàng ngăn cách giữa hai trường. Sân trường rộng rãi, được đổ nền bê tông có kẻ ô to cho chúng em xếp hàng tập thể dục.

Những cây cối như cây bàng, cây hoa sữa, cây đa, cau. Được trồng trong bồn hình tròn hoặc hình chiếc lá. Trước mặt là sân khấu hình chữ nhật và cột cờ cao vợi vợi. Sau sân khấu có phòng đoàn đội, phòng hiệu phó. Tầng trên có phòng hiệu trưởng, phòng vi tính. Các dãy lớp học ở hai bên sân. Bên phải là dãy nhà hai tầng dành cho học sinh lớp một, hai, ba. Bên trái là dãy nhà ba tầng của học sinh bốn, năm. Các lớp học vuông vức trang trí giống nhau. Dưới ảnh bác là khẩu hiệu: "Kính thầy - Mến bạn", "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại", "Chăm học - Kỉ luật", năm điều bác Hồ dạy, "Trích thư Bác Hồ gửi học sinh". Cùng tám bóng đèn bốn cánh quạt. Hành lang thoáng đãng, sạch sẽ. Khu đất nhỏ ở mảnh đất nhỏ ở mảnh sân chính là vườn trường trồng rất nhiều cây cối xanh tốt.

Đoạn văn tả lại cảnh sân trường mùa hè về số 7

Mùa hè – mùa của sự chia ly. Mùa mà những đứa học sinh chúng em phải chia tay với mái trường yêu dấu. Mái trường luôn in sâu vào tâm trí em với bao hình ảnh thân thương quen thuộc.

Trong cái nắng gay gắt của tháng sáu ngôi trường im phăng phắc với những hàng cây mà mỗi lần có dịp đi qua em không khỏi bàng khuâng ngắm nhìn. Hai cánh cổng màu xanh đóng lại nghiêm trang ủ rũ đêm thời gian đợi đến ngày dang rộng vòng tay đón lũ học sinh chúng em tựu trường. Đường dẫn vào trường được trồng một một hàng cau cao vút chỉ đợi làn gió xinh ghé qua là xì xào lá biếc. Ánh nắng tinh nghịch của mùa hè khẽ nhảy nhót trên sân trường, bác bàng già đứng im lặng xòa những tán ô rộng mát xanh- nơi lý tưởng để các cô cậu ngồi trầm tư với cuốn sách yêu dấu của mình. Các bác đã đứng đó chứng kiến bao thăng trầm, bao vui buồn của kỉ niệm tuổi học trò. Tiếng ve ngân nga như dàn đồng ca mùa hạ âm vang qua tầng tầng kẽ lá. Nhìn lớp học qua những khe cửa nhỏ bàn ghế được kê ngay ngắn với ba dãy, bảng đen đã bám bụi, em bỗng nhớ những giờ học trên lớp, nhớ bè nhớ bạn, nhớ tiếng thầy cô, nhớ bác bảo vệ với luôn tận tình giúp đỡ học sinh khi chúng em gặp khó khăn, cùng tiếng trống "tùng...tùng...tùng" vàng giòn báo hiệu giờ ra chơi, giờ vào lớp. Ôi sân trường ấy cứ mỗi giờ ra chơi như một khu vui chơi thu nhỏ vậy: nào là ô ăn quan, nhảy dây, bịt mắt bắt dê,... mỗi lần như thế chúng em như xích lại gần nhau hơn. Nhớ những buổi ôn thi học sinh giỏi, ở lại học thêm một chút tại trường, cô thương chúng em không đủ sức khỏe để học nên đã đề xôi. Những nắm xôi dù không nhiều nhưng ấm áp tình thương, tình đoàn kết. Mùa hè đến mang theo những chuyến đi, những kỳ nghỉ đầy lý thú nhưng để lại trong lòng em bao nỗi nhớ với mái trường yêu dấu. Em sẽ luôn trân trọng những

khảnh khắc dưới mái trường này để mai sau dù có lớn lên trưởng thành, mỗi ghé đá, mỗi hàng cây, mỗi kỉ niệm bạn bè vẫn luôn lấp lánh thân thương trong em

Mùa hè vẫn đang rực rỡ với phượng thắm đỏ, với tiếng xe kêu, mái trường tuy có buồn và cô đơn khi thiếu vắng các bạn học sinh nhưng chỉ một thời gian nữa khi thu sang chúng em sẽ lại cắp sách đến trường – người bạn thân thiết, mến yêu.